

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

NHÂN DÂN HAI NƯỚC VIỆT - TRUNG ỦNG HỘ LẤN NHAU , HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

ĐOÀN MẠNH GIAO*

Ngày 18-1-1950, nước CHND Trung Hoa non trẻ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã chính thức cộng nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đó là sự ủng hộ tinh thần mạnh mẽ đối với nhân dân Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược. Sự kiện trọng đại đó đã đưa quan hệ hai nước Việt - Trung bước vào một thời kỳ phát triển mới. 55 năm qua, với sự giúp đỡ nhiều mặt về tinh thần và vật chất của Trung Quốc và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, nhân dân Việt Nam đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dẫn đến sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp tại Việt Nam. Tiếp đó, trong thời kỳ đầu xây dựng miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ

cứu nước của nhân dân Việt Nam, Trung Quốc đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn kể cả về kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo v.v... Nhiều công trình quan trọng đã được xây dựng trên miền Bắc Việt Nam từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Trung Quốc như: Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, Nhà máy Dệt 8-3, Hà Nội, Khu công nghiệp Việt Trì, Khu Cao - Xà - Lá ở Hà Nội v.v... Hàng vạn cán bộ khoa học kỹ thuật của Việt Nam thuộc đủ mọi lĩnh vực đã được đào tạo và trưởng thành từ các trường đại học ở Trung Quốc, khi về nước đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược ở miền Nam. Không phụ lòng tin và sự giúp đỡ chí tình, to lớn của nhân dân các nước trên thế giới, trong đó

* Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

có nhân dân Trung Quốc, nhân dân Việt Nam đã anh dũng vượt qua khó khăn gian khổ, cuối cùng đã giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên CNXH.

Chúng tôi phấn khởi thấy rằng, trong hơn một thập kỷ qua, quan hệ Việt - Trung đã bước vào giai đoạn phát triển mới theo phương châm "*láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai*". Lãnh đạo cấp cao của hai nước cũng như các ngành, các địa phương đã duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi thường niên, tạo nên sự hiểu biết và học tập kinh nghiệm của nhau. Hai nước đã ký kết hai Hiệp định lịch sử về Biên giới trên bộ và Phân định Vịnh Bắc Bộ. Sự hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung cũng được triển khai theo phương thức mới là bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc đã cung cấp cho Việt Nam tín dụng mới để cải tạo và mở rộng quy mô sản xuất của một số nhà máy do Trung Quốc giúp đỡ xây dựng trước đây như: Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy Phân đạm Hà Bắc v.v... Mới đây, Chính phủ Trung Quốc quyết định xây tặng nhân dân Việt Nam Cung Hữu nghị Việt - Trung tại một vị trí trang trọng giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đó sẽ là biểu tượng của tình hữu nghị giữa nhân

dân hai nước chúng ta. Trong vòng 15 năm trở lại đây, kim ngạch buôn bán giữa hai nước luôn tăng trưởng với tốc độ cao, từ chỗ chỉ vài trăm triệu đã tăng lên con số trên 5 tỷ USD. Với đà này, hai nước hoàn toàn có thể sẽ hoàn thành sớm chỉ tiêu 10 tỷ USD vào năm 2010 mà Thủ tướng hai nước đã đề ra. Quan hệ hợp tác giữa các ngành và lĩnh vực khác của hai nước chúng ta cũng luôn có những bước phát triển đáng phấn khởi.

Là lực lượng nòng cốt trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc cùng Hội Hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam đã có nhiều đóng góp xứng đáng trong lịch sử 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta. Bằng nhiều hoạt động đa dạng, phong phú của mình, hai Hội đã làm cho nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và truyền thống văn hoá của nhau, về tình hình đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước của mỗi nước. Trên cơ sở đó, nhân dân hai nước Việt - Trung ngày càng hiểu biết, ủng hộ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển với tinh thần láng giềng, hữu nghị. Phát huy tinh thần ấy, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 55 năm qua, phấn đấu hết mình, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.